

# Vì sao huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận lời dẫn dắt Bắc Ninh FC?

HOA LƯ



Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (giữa) ra mắt đội bóng mới.

Ảnh: Bắc Ninh FC

Là nhà cầm quân hiếm hoi của bóng đá Việt Nam sở hữu bằng Pro License-điều kiện dẫn dắt câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia trên thế giới, song huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn vừa bắt ngờ gia nhập đội bóng hạng Nhì quốc gia Bắc Ninh FC trên cương vị HLV trưởng kiêm Giám đốc kỹ thuật.

Cần nói thêm, giải hạng Nhì quốc gia là giải đấu bán chuyên nghiệp, nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ thống giải bóng đá nam của Việt Nam. Vì sao ông Hoàng Anh Tuấn đi lùi?

Nhiều người cho rằng ông Tuấn bị ngợp bởi môi trường khắc nghiệt V-League đã chia tay Becamex Bình Dương chỉ sau 5 tháng gắn bó. Cũng có nhận định cho hay, nhà cầm quân quê Khánh Hòa không thể chối từ lời mời với chế độ đãi ngộ hấp dẫn của Bắc Ninh FC.

Trước khi gia nhập Becamex Bình Dương, ông Tuấn "con"-biệt danh của HLV Hoàng Anh Tuấn có kinh nghiệm dẫn dắt hai câu lạc bộ tại V-League là Khánh Hòa FC (2007-2012) và Hải Phòng FC (2013-2014). Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất của ông là trong công tác đào tạo trẻ tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm huấn luyện các đội U.17, U.19 và U.23, ông đã giúp U.19 Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết U.20 World Cup 2017.

Dân trong nghề đánh giá rất cao tài năng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Về kỹ thuật, Tuấn "con" hồi còn là cầu thủ đã nổi tiếng với cái chân trái điệu nghệ và thường chĩa chuốt bóng loáng mỗi khi ra sân. Ngoài đời, Tuấn "con" được khen là rất anh chị và biết cách chơi đến độ chỉ cần "ngủ" là biết cầu thủ thuận chân nào và tại sao phong độ lại như thế.

Phẩm chất của HLV Hoàng Anh Tuấn được đánh giá là phù hợp với mục tiêu và tham vọng của Bắc Ninh FC. Được thành lập từ năm 2023, ngoài mục tiêu giành vé thăng hạng lên giải hạng Nhất quốc gia,

đội bóng vùng Kinh Bắc cũng chi đậm cho công tác đào tạo trẻ. Mùa trước, họ chiêu mộ nhà cầm quân V-League Ngô Quang Trường về dẫn dắt và mời HLV Park Hang-seo làm cố vấn cấp cao.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ông đưa ra quyết định đến Bắc Ninh FC rất nhanh và nơi đây mang lại nhiều cảm xúc. Ông cho rằng, mục tiêu giúp câu lạc bộ thăng hạng không khó bằng xây dựng niềm tin từ người hâm mộ của địa phương. Tham vọng của Bắc Ninh FC không chỉ là suất lên chơi ở giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, mà mong muốn một ngày được tranh tài ở giải đấu cao nhất V-League.

Đến Bắc Ninh FC, HLV Hoàng Anh Tuấn có sẵn thiên thời, địa lợi-đó là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đông đảo người hâm mộ, là sự cam kết đầu tư tài chính của các nhà tài trợ. Còn nhớ hồi tháng 2-2024, Công ty Cổ phần Bóng đá Bắc Ninh-đơn vị chủ quản của Bắc Ninh FC đã hứa đầu tư 10 triệu USD/năm (khoảng 255 tỷ đồng) để duy trì hoạt động, đồng thời tiến hành sửa sang sân vận động và lên kế hoạch xây thêm một sân vận động mới cùng học viện bóng đá trẻ cho Bắc Ninh FC. Đây là số tiền đầu tư lớn mà không đội bóng nào ở giải hạng Nhì quốc gia có được, là niềm mơ ước của không ít câu lạc bộ tại V-League. Vấn đề của ông Tuấn "con" là sử dụng nhân sự, triết lý ra sao nhằm giúp nâng tầm Bắc Ninh FC.

Việc gia nhập một đội bóng bán chuyên Bắc Ninh FC không làm giảm giá trị của HLV Hoàng Anh Tuấn, trái lại, đây còn là thời cơ để ông phát huy sở trường "gõ đầu trẻ" của mình. Người hâm mộ Bắc Ninh FC mong muốn đội nhà sớm thăng hạng, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu phần lớn cầu thủ trong đội hình đều được trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ. Một bước lùi mở ra bao cơ hội, hy vọng để ông Tuấn "con" thỏa chí tang bồng.